



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ  
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๑๒ จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
มีนโยบายในการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค  
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เพื่อต้องการสรรหาบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ ความสามารถ  
และ มีความเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสังกัด

ฉะนั้น อย่าหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าจะช่วยเหลือ  
ท่านได้ในการสอบครั้งนี้ หากผู้ใดทราบเบาะแสของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาติดต่อโดยแอบอ้าง  
ในเรื่องดังกล่าว ขอท่านได้แจ้งให้ทราบโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๕๖๗๑๖
๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๖๔๙๓๗๖๔
๓. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๘๙๓๒๐
๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๐๘๑๗๓๕๖

ทั้งนี้ เพื่อจะได้หาทางป้องกันและแก้ไข หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การ  
ดำเนินการสอบในครั้งนี้ เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง

อนึ่ง สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
ห้ามกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใด  
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบโดยเด็ดขาด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

นายภานุวัชร แก้วลำหัด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12